



ข่าวเด็ด เรื่องเด่น รายสัปดาห์

SWU WEEKLY



ดร.วิเชียร ภาณุคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กล่าวต้อนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชวิทยาลัยในโครงการ "บัณฑิตกับถิ่น"

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2550

ฉบับที่ 0002

มศว เตรียมผลักดัน "มหาวิทชาลัย" ผลิตบัณฑิตภายใต้ปรัชญาในหลวง แห่งเดียวในประเทศไทย



อ่านต่อหน้า 2



ชาวพลศึกษา มศว เล็งรับรัฐมนตรีใหม่

ศิษย์เก่าคณะพลศึกษา มศว และชาวพลศึกษาทุกสถาบัน
ร่วมพบปะสังสรรค์ใน งาน 'คนดี P.E. ศรีนครินทร์วิโรฒ'
เพื่อเป็นเกียรติแก่ พล.ต.ท. น.ช. อภิรักษ์ โกษะโยธิน เนื่องใน
โอกาส ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
อธิการบดี มศว ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่าย
ต่างๆ ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้

จุดโฟกัส ให้น้องใหม่

เสียงกลองดังสนั่นทั่วบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เคล้าไปกับ
เสียงเพลงที่บอกให้รู้ว่าการ "รับน้องใหม่" เกิดขึ้นแล้ว
ทุกๆ ปีเมื่อมีการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย เราจะเห็นกิจกรรมรับน้องใหม่เกิดขึ้น
เสมอ แต่ละปีจะมีนิสิตใหม่ทั้งหญิงชายมากมายใน มศว



อ่านต่อหน้า 2



ลงนามแล้ว!!

มศว จับมือ SW.กรุงเทพ



หวังพัฒนาความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพสู่แนวหน้าแกลงปี 49 ปรายได้ 16,000 พันล้านบาท
ปีเศษสนับสนุน มศว

อ่านต่อหน้า 2

อยากมีสุขภาพดีต้อง 'หัวเราะ'

โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาคุณภาพมนุษย์
ดำเนินงานภายใต้โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
มีกำหนดการจัดโครงการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้
โดยทางศูนย์ฯ ได้รับการติดต่อจากธนาคารแลนด์
แอนด์เฮาส์เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ในการดำเนิน
การจัดกิจกรรม "การหัวเราะเพื่อสุขภาพ"
แก่พนักงานของธนาคารฯ และประชาชนที่สนใจทั่วไป

อ่านต่อหน้า 2



พ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มศว ระหว่าง
วันที่ 29 พฤษภาคม - 29 มิถุนายน 2550
โทรสอบถาม 0-2649-5005 ต่อ 5600

น้องใหม่

คณะต่างๆ
จัดกิจกรรมรับน้องโตภายใต้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยยึดหลักรับน้องอย่างสร้างสรรค์ สร้างสีสันและความสนุกสนาน
แก่ผู้พบเห็นทั่วไปและทำให้ผู้ปกครองมีความสบายใจ

พลสำรวจพบว่า คนไทย 'บ้า' ชี้อุปบึง!

สถาบันสังคม - มศว สำรวจพบว่า คนไทยซื้อเสื้อใหม่ตามความชอบ มากกว่า
ไปรษณีย์ SALE โดยนิยมซื้อที่ตลาดนัดมากกว่าในห้าง เฉลี่ยราคาคือละ
201-400 บาท โดยบางคนซื้อเสื้อใหม่ทุกสัปดาห์

ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคจำนวน 420 คน ซึ่งจัดทำโดยสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาบริหารธุรกิจ
วิชาสถิติธุรกิจ ล่าสุดพบว่า ผู้บริโภคนิยมซื้อเสื้อใหม่มากกว่ากางเกง และกระโปรง
โดยแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมอันดับหนึ่ง คือ ตลาดนัด รองลงมาคือ ตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ต
และห้างสรรพสินค้า ส่วนเหตุผลในการตัดสินใจซื้อเสื้อใหม่ จากการสำรวจพบว่า
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นเพราะความชอบเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือการ
ลดราคาสินค้าของผู้ชาย ตามมาด้วยเหตุผลกำลังจะเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่เหตุผล
ซื้อเสื้อใหม่เนื่องในโอกาสสำคัญกลับไม่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค ส่วนความถี่ในการเลือกซื้อ
เสื้อผ้า พบว่า คนส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นใหม่เป็นประจำทุก ๆ เดือน รองลง
มาคือซื้อเป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน แต่อันดับความถี่ในการเลือกซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใกล้เคียง
กันมากที่สุด คือ ทุกๆ 2 สัปดาห์ และซื้อทุกสัปดาห์
สำหรับระดับราคาสีเสื้อผ้าแฟชั่นที่เลือกซื้อ พบว่า คนส่วนใหญ่นิยมซื้อเสื้อผ้าที่มีราคา
ตั้งแต่ ตัวละ 201-400 บาท มากที่สุด รองลงมาคือ ราคาต่ำกว่า 200 ต่อตัว ทั้งนี้ ปัจจัย
ความสวยงามของเสื้อผ้า และรูปแบบที่มีความทันสมัย ได้รับการตอบรับมากที่สุด
และกลายเป็นปัจจัยอันดับหนึ่ง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ

บทวิษชาลัย

มศว หนึ่งในเบญจภาคี ๑.๕ระแก้ว เตรียมจัดตั้ง มหาวิทยาลัย หวังผลิตบัณฑิตภายใต้องค์ความรู้ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มุ่งให้เป็นการศึกษา แนวใหม่ ที่สนองตอบชุมชนอย่างแท้จริง

ผศ.อำนาจ เอ็นสภาย ประธานฝ่ายจัดการความรู้ ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิด เผยว่า "ขณะนี้ มศว กำลังทำงานร่วมกับเบญจภาคี ส่วนต่างๆ ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งได้แก่หน่วยงาน ราชการในชุมชน หน่วยงานวิชาการ หน่วยงาน เอกชน ภาคประชาชน และองค์กรเอ็นจีโอ โดย มศว เป็นหน่วยงานวิชาการที่จะร่วมผลักดันมหาวิทยาลัย โดยจะนำความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงคำริศคิดค้นขึ้นมาเป็นฐานความรู้ในการตั้ง มหา วิชชาลัยขึ้น"

สถาบันแห่งนี้จะรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจาย โดยเฉพาะแนวทางปรัชญาพอเพียงและความรู้ด้าน อื่นๆ ที่เชื่อมโยงถึงสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน ดินน้ำ การบูรณาการชีวิต การวางรากฐานของจิตสำนึก จริยธรรมคุณงามความดี มหาวิทยาลัยที่จะเกิดขึ้น นั้นจะอยู่ในแถบ อ.วัฒนานคร สถานที่ตั้ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นป่าต้นน้ำ โดยที่เราจะไม่ไป สร้างตึก ณ ป่าต้นน้ำ แต่เราจะใช้ป่าต้นน้ำที่เสื่อม โทรมถูกทำลาย มาเป็นสถานที่ในการ นำศาสตร์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทำให้ป่าต้นน้ำ ชุ่มสมบูรณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ในอนาคตเราเชื่อว่า ป่า ดิน น้ำที่เสื่อมโทรมจะ กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง และป่าต้นน้ำแห่งนี้จะเป็น ต้นน้ำที่สมบูรณ์และไหล ลงสู่แม่น้ำปราจีนและแม่น้ำบางปะกง

"น้ำเสียตายที่ทุกวันนี้ความรู้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคำริศคิดค้นขึ้นนั้นยังไม่ถูกผลักดัน ให้เป็นเรื่องเป็นราว มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นมาเพื่อผลิต บัณฑิตภายใต้องค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำผลักดันเรื่องนี้ให้ เป็นรูปธรรม สำหรับการเรียนของมหาวิทยาลัยนั้น จะเป็นการผลิตบัณฑิตคืนถิ่น และเป็นการเรียนแบบ จรยุทธ์ เป็นการเรียนกับผู้นำชุมชนที่มีความรู้ความ สามารถและใช้ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเป็น หัวใจในการพัฒนาอย่างให้จังหวัดสระแก้ว เป็นต้นแบบของการนำความรู้ของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมาศึกษา

"การรับนิสิตรุ่นแรกจะรับโดยให้ทุนการศึกษา จากบริษัทน้ำตาลในชุมชน จากนั้นเมื่อเขาจบการ ศึกษาให้เขากลับไปพัฒนาท้องถิ่นตัวเองคาดว่าคาดว่ ปีการศึกษา 2551 สามารถรับนิสิตเข้าสู่มหาวิทยาลัย ได้ ส่วนรูปแบบการรับเยาวชนเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น

จะไม่ใช้คะแนนสอบหรือผลการเรียนของเด็กเพียง อย่างเดียว แต่ต้องมีภาคทฤษฎีเรื่องภูมิหลัง การเสียสละเพื่อ ส่วนรวมการมีคุณธรรมจริยธรรมของเด็กประกอบด้วย" ผศ.อำนาจ กล่าวอีกว่า แนวทางการเรียนใน ลักษณะนี้ถือเป็นอีกแนวทางการปฏิรูปการ ศึกษา ของประเทศได้ เพราะการวัดคนด้วยคะแนน สอบหรือผลการเรียนไม่ได้ดูคุณงามความดีของ เขา หรือแนวทางเมื่อจบการศึกษาต้องกลับคืนสู่ ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเองนั้น ยังไม่ค่อยมีใคร พูดยังมากนัก สังคมพูดแต่เรื่องการแข่งขันกันสอบเข้า ใครได้คะแนนสูงสุดก็ยกย่อง แนวทางการศึกษาของ มหาวิทยาลัยนี้เบญจภาคีส่วนต่างๆ ในจังหวัด สระแก้วต้องการให้เป็นต้นแบบและเป็นทางเลือก ใหม่ให้กับการศึกษาของชาติต่อไป"

จับมือ SW. กรุงเทพ

ศ.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวตอนหนึ่งในพิธี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทกรุงเทพ สุติเวชการ จำกัด (มหาชน) เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 17 โรงพยาบาล ว่า "มศว เป็นหน่วยงาน ภาครัฐ มีโอกาสได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน ในลักษณะทำงานเป็นเครือข่ายจะทำให้ 2 องค์กร พัฒนาไปได้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติได้ โดยจะนำจุดเด่นของกันและกันมาเสริมแรงซึ่งกัน และกัน โดยเฉพาะ รพ.กรุงเทพ เป็นโรงพยาบาล เอกชนที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับ นานาชาติ จะทำให้วิทยาศาสตร์สุขภาพใน มศว ซึ่ง อยู่ในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ พยาบาล ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สหเวชศาสตร์ และศูนย์การ แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี มีโอกาสพัฒนาไปได้อย่าง รวดเร็ว

ความร่วมมือขั้นต้นจะเป็นเรื่องการส่งนิสิต อาจารย์ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพเรียนรู้อะไรและศึกษา งานที่ รพ.กรุงเทพ โดยเฉพาะอาจารย์แพทย์ที่อยู่ใน รพ.กรุงเทพ จำนวนมากซึ่งมีความเชี่ยวชาญทาง ด้านโรคเฉพาะทางจะได้ถ่ายทอดความรู้ ประสบ การณ์ให้แก่นิสิตทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพด้วย

นอกจากนี้สิ่งที่จะขอความร่วมมือจากบริษัท กรุงเทพ สุติเวชการ จำกัด (มหาชน) เครือ โรงพยาบาลกรุงเทพ 17 โรงพยาบาล ที่สามารถ เชื้อเวชภัณฑ์ยาได้ในราคาถูกและเป็นยาที่มีคุณภาพ ซึ่งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มศว จะได้มีโอกาสในการซื้อ เวชภัณฑ์ที่สมราคาและสมเหตุผลผล"

ด้าน นพ.พงษ์ศักดิ์ วิฑูรย์ กรรมการผู้อำนวยการ

ใหญ่บริษัทกรุงเทพ สุติเวชการ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า "หน่วยงานเอกชนอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพ ถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงจาก มศว เพราะที่ผ่านๆ มาเราจะถูกสังคมตำหนิว่าชื่อหมอมา ประจำที่ โรงพยาบาลกรุงเทพ ทำให้โรงพยาบาลอื่นๆ ชาติแกล้ง หมอ แต่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ สามารถทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติได้แทบทั้งสิ้น โรงพยาบาลกรุงเทพอยากเข้ามาจับมือกับสังคม บ้างโดยเฉพาะงานทางด้านการศึกษา เราจึงตัดสินใจ ทำความร่วมมือกับ มศว และจะทำต่อเนื่อง โดยใน ระยะแรกจะตั้งคณะทำงานเพื่อดูแล ในเรื่องความ ร่วมมืออย่างจริงจัง เพื่อจะได้ดูว่า มศว ต้องการให้ โรงพยาบาลกรุงเทพช่วยเหลืออะไรบ้าง จะได้ช่วยเหลือ ให้ตรงกับความต้องการ

โรงพยาบาลกรุงเทพตั้งมาปีนี้ก็เป็นปีที่ 35 มีโรง พยาบาลในเครือทั้งสิ้น 17 แห่ง มีแพทย์ในสังกัดกว่า 500 คนและยังมีแพทย์ที่อยู่ในเครือ รพ.อีก ประมาณ 700 คนพยาบาลกว่า 2,500 คน และเป็นโรงพยาบาล ที่มีความชำนาญด้านโรคหัวใจ โรคระบบหัวใจและโรค ทางสมอง โรงพยาบาลกรุงเทพมีรายได้เมื่อปี 2549 จำนวน 16,000 พันล้านบาท ทางโรงพยาบาลเก็บไว้ ร้อยละ 1 คิดเป็นเงิน 160 ล้านบาท เงินส่วนนี้จะตัด ออกมาช่วยสนับสนุน มศว เราเห็นว่า มศว มีคณะ แพทย์ศาสตร์ที่มีอายุเพียง 21 ปี ยังต้องการความ ช่วยเหลืออีกมาก เรามีแนวคิดว่าการให้อาหารกับ คนที่ต้องการอาหารจะมีประโยชน์กว่าการให้อาหาร กับคนที่อิ่มอยู่แล้ว นอกจากนี้ยังเห็นถึงความตั้งใจ ของทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องการทำงานร่วม กับโรงพยาบาลกรุงเทพ ความร่วมมือในวันนี้จึง เกิดขึ้น"

จุดโฟกัสให้น้องใหม่

สังคมจะเฝ้าดูการรับน้องใหม่ของสถาบันการ ศึกษาต่างๆ ว่ามีความรุนแรงแค่ไหน หรือบังคับ ช่มชู้ น้อง จนลวงล้ำคำว่า "สิทธิความเป็นมนุษย์" หรือไม่ นายพงศกร แควินหา "ริส" อายุ 19 ปี นิสิต โดรงการเพชรในตม คณะศึกษาศาสตร์ จบการศึกษา จากโรงเรียนพิฆานพิทยาสรรค์ จ.สตูล บอกว่าดีใจ มากที่สอบเข้าโครงการเพชรในตมได้ ถือเป็น โครงการที่ให้โอกาสกับเด็กในต่างจังหวัด ที่เข้ามา สอบในโครงการนี้เพราะอยากเป็นครู และอยากเข้า สู่ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเอง อาชีพครูใน ชนบทนั้นผู้คนยังนับหน้าถือตา ครูยังเป็นอาชีพที่คน ในต่างจังหวัดไม่ฝัน

ส่วนดิเรายุ ประพุดดีติ "น้องบลู" อายุ 18 ปี น้องใหม่วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

วิชาเอกการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บอกว่าจบการศึกษา จากโรงเรียนสามชุกรัตนโกศาราม จ.สุพรรณบุรี ตั้งใจมาสอบตรงที่วิทยาลัยนานาชาติ เพราะมั่นใจ ในหลักสูตร และมั่นใจในความรู้โดยเฉพาะภาษา อังกฤษ แม้ว่าสอบได้ที่คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ แต่ก็เลือกเรียน มศว เพราะชอบในบรรยากาศที่เป็น กันเองไม่มีชั้นชั้น ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ ทุกคน ไม่มีใครดูถูกใคร

"อนาคตอยากเข้าสู่เส้นทางความเป็นสจ๊วต และเชื่อว่า มศว จะทำให้ตัวเองเดินตามความฝันได้ ในช่วงของบรรยากาศการรับน้องใหม่นั้น เป็นบรรยากาศที่ดีมาก ทำให้รุ่นน้องรุ่นพี่ได้รู้จักกัน มีแต่บรรยากาศที่เป็นมิตร อยากให้กิจกรรมรับน้อง ใหม่อยู่คู่กับสถาบันการศึกษาต่อไป"

หากแต่มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ปลื้มและไม่เคย ประทับใจกับกิจกรรมนี้เลย และมองไม่เห็นคุณค่า ของการจัดกิจกรรม แม้ว่ากิจกรรมรับน้องจะมีคุณค่า มากมายเช่นไรก็ตาม

ถ้าหากวันหนึ่งที่คุณต้องมานั่งในบทบาทรุ่นพี่ พี่จะดีใจไหมว่า ทำอย่างไรให้กิจกรรม "รับน้อง" สร้างแรงใจ เพิ่มพลังให้คนหนุ่มสาวมีไฟในการดำเนิน ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ พลังกาย พลังใจที่อยู่ในกาย จงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเองและส่วนรวมให้ มากที่สุด เข้าใจ "แก่นแท้ของการรับน้องใหม่" รับรองว่าเหตุการณ์เลวร้ายที่ส่งผลจากการรับน้องคง ไม่เกิดขึ้น และสังคมก็คงจะไม่จับตามองการรับ น้องใหม่เหมือนเช่นที่เป็นอยู่อย่างแน่นอน

'หัวเราะ'

ในโครงการ "Life Care" ณ สวนลุมพินี โดยไม่เก็บ ค่าลงทะเบียนหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีกำหนด กิจกรรมมาแล้ว 2 ครั้งคือครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม และครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา สำหรับกิจกรรมในครั้งต่อไปจะจัดขึ้น ในวันที่ 8 มิถุนายน วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม และวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคมศกนี้

ผู้สนใจสามารถสอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท 0-2204-1000

ติดต่อสอบถามและสงข่าวประชาสัมพันธ์
ได้ที่ ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ โทร 0-2664-1000 ต่อ 5797 หรือ 5666

Calendar WEEKLY

วันพุธ
30 พ.ค.-2 มิ.ย.50 ปฐมนิเทศ : ชมปฐมนิเทศนิสิตและคณาจารย์สายอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกรัศมี

วันพฤหัสบดี
31 พ.ค. 50 ประชุม : ประชุมผู้บริหารและบุคลากร 30 พฤษภาคม 2550 ภาควิชาศิลปการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันศุกร์
1 มิ.ย. 50 ออสม : คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมวิทยากรที่วัดโพธิ์ (สำหรับพรท) รุ่นที่ 8 คณะศึกษาศาสตร์

วันเสาร์
2 มิ.ย. 50 ออสม : เชิญชมนิทรรศการ คณะศิลปการศึกษาศาสตร์

วันอาทิตย์
5 มิ.ย. - 31 ส.ค. 50 ออสม : ภาควิชา การพูด การเขียน การสนทนา การแปล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 มศว ประสานมิตร

วันจันทร์
4 มิ.ย. 50 ออกอากาศรายการข่าวโทรทัศน์ SWU Channel ปรากฏ

วันอังคาร
5 มิ.ย. 50 สัมมนา : วิชาการโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตบัณฑิตเมืองชุมชนสวนจิตรลดา



ค.ดร.วิฑูร ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เป็นประธานการประชุมกลุ่มสาขา Art and Culture Forum ครั้งที่ 1/2550 โดยมีผู้บริหารประมุขและผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วม ณ อาคารวิจัยและการศึกษาคณะศิลปการศึกษาศาสตร์



นางสาวปัทมา สอนเกตุภัคค์ หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี มอบของรางวัลแก่คณะครูและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในโอกาสศึกษาชวชน "การจับมือและการจัดสหกรณ์" ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 2



โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้จากยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกรัศมี ร่วมกับบริษัท เอ.อี. เอ็ม.บี.อี. เอ็ม.ซี. เอ็ม.ดี. จำกัด หรือชื่อ "ทศปฎิการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษา" วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550 ณ คณะประมงและประมงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 101 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออกรัศมี



ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี ปัดใส มอบของที่ระลึกแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร และนิสิตหัวพันห้าสิบสามอภิศาสตร์ และผู้บริหารของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาควิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 50 ณ ห้องประชุม 946 สำนักงานอธิการบดี



นิสิตใหม่ในคณะต่างๆ ร่วมกิจกรรม "การรับน้องอย่างสร้างสรรค์" ภายใน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร จากกลุ่มนิสิต-คณาจารย์จากคณะศิลปการศึกษาศาสตร์



คณะ PE ศรีนครินทรวิโรฒทำกิจกรรม ณ สวนลุมพินี โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วม ณ สวนลุมพินี เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 50 ณ สวนลุมพินี